



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๔๕๗
ที่ ทส.๑๖๑๘.๔/ ๐ ๑๒๔๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถานะของคดีอาญา และคดีแพ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

ตามหนังสือส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๑๖๑๘.๔/๔๗๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งว่าเนื่องจากในปัจจุบันส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง ส่งผลให้อาจมีความผิดพลาดในการติดตามผลคดี ซึ่งเป็นผลเสียแก่ทางราชการ อีกทั้งส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีพื้นที่หลายจังหวัดที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ ทำให้มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้ยังคงค้าง และการติดตามผลคดีตลอดจนการรายงานสถานะของคดีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของคดี ทั้งคดีอาญา และคดีแพ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด บุคคลใด คดีมีความคืบหน้าประการใด ขึ้นตอนไหน เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการได้ทันตามที่กรมป่าไม้สั่งการ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีอาญามีความผิดพลาดละเมิด ในกรณีที่มีได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาของกฎหมาย หากพบว่า มีคดีใดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องราวต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบในคดีอาญาและคดีแพ่ง เร่งรัดติดตามและดำเนินการต่อไป

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมอบให้ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์พิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญา ตรวจสอบสถานะของคดี ทั้งคดีอาญา และคดีแพ่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ว่าคดีมีความคืบหน้าประการใด ถึงขึ้นตอนไหน ผลเป็นประการใดรายงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทราบโดยด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายธนัช เนมมี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)